
                                              
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เรื่อง  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

.....................................                                                                                                                  

           

             ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ    

ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2566 โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา

ดังกล่าวไปแล้วในคราวการประชุมสภาสมัยวสิามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  25 กันยายน 

2566 ที่ผ่านมานั้น  
 

อาศัยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 33 จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ฉบับนี ้
                                          

             จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                        

     

                              ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2566                               
                                                                                                                                        

     
                                      

                                                                                                                            

         (นายชัยยุทธ  คุณยศยิ่ง) 

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย 

 

 

 
 



๑ 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย                                                                                                                                                   
สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566   เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย              

......................................... 
ผู้มาประชุม         

                                    
1. นายชัยยุทธ      คุณยศยิ่ง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นางรุ่งนภา     คุณยศยิ่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายเกรียงศักดิ์     คิดดีแล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายชัยนเรศ      จิตต์จรูญพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 5.  นางธมณณัฎฐ์     คุณยศยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6 . นายนิรันดร ์    ณ ดวงจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  
 7. นายสุภาพ     สุรินทร์ต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุดาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายจรัสพงษ ์   คำโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายบรรพจน์     ปันปวง   สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นางสาวปวริศา      สุขเรือน  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายเชิดศักดิ์     คุณยศยิ่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

 
  

           ผู้เข้าร่วมการประชุม       
         

          1. นายสาธิต   คำหน่อแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 
 ๒. นายสมเดช   แสงอรุณ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสงวน   คำสุข   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายเกษม   คุณยศยิ่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางวันเพ็ญ   สะง้า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายจิรพงศ์   เวฬุสาโรจน์  ปลัดเทศบาล 
7. นางสาววิภาดา  พจนาภรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางสาววิภา   ป้ออินเครือ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
9. นายจิระเมธ   ปินนา   คนงานทั่วไป 
10.สิบเอกธนาวิช  คำสายใย  นักวิเคราะห์ฯ 
11. นายพิพัฒน์พงศ์  พิพัฒน์จริยา  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางธัญญาธร  จันทร์ต๊ะ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 

       เริ่มที่ประชุมเวลา 13.30  น. 

การดำเนินการประชุม 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชัยยุทธ คุณยศยิ่ง  ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลยเป็นประธาน
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมว่า  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย มาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  จึงขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้    



๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ           
ประธานฯ - เนื่องจากขณะนี้สภาเทศบาลยังไม่ได้คัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาล จึงขอให้สมาชิกสภา

เสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราว ขอเชิญเสนอ 
ส.ท.วสันต ์ - เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอนายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัดเทศบาล 
   - ส.ท.รุ่งนภา คุณยศยิ่ง และ ส.ท.จรัสพงษ์ คำโพธิ์ เป็นผู้รับรอง 
ประธานฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอชื่ออ่ืนอีก ให้ถือว่านายจิรพงศ์ 

เวฬุสาโรจน์ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย มาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานฯ - ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกฎหมายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล  
ส.ท.วสันต ์ - เรียนท่านประธานฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าร่วมเป็นเกียรติ

รับมอบรถพยาบาลของมูลนิธิ สว่าง-สำเร็จ เชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ วัดสัน
ปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยเจ้าภาพคือคุณเชน ธนา เจ้าของแบนดร์ อมาโด้  
- วันที่ 9 -10 กันยายน เป็นงานทิ้งกระจาดเชิญดวงวิญญาณ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว 
เวลา 09.00 น. จะมีขบวนและคณะมาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลสันปูเลย โดยเฉพาะพ่อปู่
ในเทศบาลตำบลสันปูเลยเชิญไปเป็นประธานพิธี เวลา 16.00 น. เชิญร่วมเดินอัญเชิญดวง
วิญญาณตั้งแต่ตลาดสันติสุขถึงปากทางเขื่อนแม่กวง และวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 
09.00 น. เชิญร่วมงานทิ้งกระจาดและแจกทาน 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   
                                  วันที่ 21 สิงหาคม 2566  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ข้อ 33 วรรคสอง “การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น” 
ข้อ 34 “เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลง
ชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....11....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ...-.. เสียง 
- งดออกเสียง...1...เสียง 

 
 
 
 
                                                     



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

   3.1 เรื่องประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานฯ  - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ รายงานต่อสภาเทศบาล 
ประธานฯแปรฯ - เรียนท่านประธานฯ    ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย  ได้มีมติกำหนดให้คณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  รับเสนอคำแปร
ญัตติ ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิจการ
สภาเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดว ันพิจารณาคำแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 
09.30น. ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาล นั้น                                                                                                                                                                                                     

                    

    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุม ในวันที ่  25  สิงหาคม  2566         
เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิจการสภา เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาเห็นชอบยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2567 เดิม โดยมีมตทิี่ประชุมดังนี้ 

   เห็นชอบให้ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม    3     เสียง 
                                  ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 

                                 งดออกเสียง  -   เสียง 
การประชุมครั้งดังกล่าวไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติและไม่มีการ
สงวนคำแปรของผู้แปรญัตติแต่อย่างใด 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เห็นชอบยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯเดิม โปรดยกมือ 

 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
   - งดออกเสียง  1    เสียง 
 
 
 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่องการคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565) ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่   
มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 

ประธานฯ  - สมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้สมควรรับตำแหน่งเลขานุการสภา ขอเชิญ 
ส.ท.สุภาพ  - เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอ ส.ท.เชิดศักดิ์ คุณยศยิ่ง 
ประธานฯ  - ขอผู้รับรอง 2 คน  
ที่ประชุม - ผู้รับรองคนที่ 1 ส.ท.จรัสพงษ์  คำโพธิ์ 
   ผู้รับรองคนที่ 2 ส.ท.รุ่งนภา  คุณยศยิ่ง 
ประธานฯ  - มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี   
ประธานฯ - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ ถือว่า ส.ท.เชิดศักดิ์ คุณยศยิ่ง ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการ

สภาเทศบาล ขอเชิญ เลขาฯกล่าวสักเล็กน้อย 
เลขาฯ   - เรียนท่านประธานฯ กระผมจะทำหน้าที่แทนเลขาฯท่านเดิมให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

 
4.2 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 (วาระลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567)     
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานฯ       - หลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีการลงมติในขั้นแปรญัตติแล้ว ต่อไปเป็นการลงมติ
เห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
เพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม  

ประธานฯ  -สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2567 และให้ผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ.....11.....เสียง 
- ไม่เห็นชอบ.....-... เสียง 
- งดออกเสียง....1...เสียง 

 
 
 
 



๕ 

 

 

4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน จำนวน 15  รายการ 
 

   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

4.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย (ภายในซอย 18) 

 เป็นเงิน 308,000.-บาท 
                        โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3) ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 1. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย (บริเวณ
ป่าช้าเก่าบ้านสันปูเลย) ขนาด บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อ PVC. ชั้น 13.5 
ลึก 100.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 16 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
1 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6) งบประมาณตั้งไว้ 330,000.- บาท คงเหลือ 330,000.- บาท 
จึงขอโอนลดจำนวน 308,000.- บาท 

                    โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย 
(ภายในซอย 18) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างของเทศบาล
ตำบลสันปูเลยกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2566 - 2570    หน้า 222 
ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 308,000.-บาท 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
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4.3.2 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay Asphalt 
Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น (ตั้งแต่บ้านนายเกษม คุณยศยิ่ง ถึง ป่าช้าหลวงบ้าน
กอกหม่น)  เป็นเงิน 422,000.-บาท 

                   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3) ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 3. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล (ไม่ตอกเข็ม) และขุด
เจาะบ่อน้ำบาดาล ประปาหมู่บ้านกอกหม่น หมู่ที ่ 5 (บริเวณประปาหมู่บ้านกอกหม่น) 
ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อ PVC. ชั้น 13.5 ลึก 100.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลสันปูเลย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 
1 หน้า 18 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6) งบประมาณตั้งไว้ 
600,000.- บาท คงเหลือ 600,000.- บาท  จึงขอโอนลดจำนวน 422,000.- บาท 

                    โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay 
Asphalt Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น (ตั้งแต่บ้านนายเกษม คุณยศยิ่ง ถึง ป่าช้าหลวง
บ้านกอกหม่น) งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความยาวรวม 273.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,039.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างของเทศบาลตำบลสันปูเลยกำหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 232 ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
422,000.-บาท 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
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4.3.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น 
 (ภายในซอย 19 ฝั่งนิอรนิเวศน์)  เป็นเงิน 112,000.-บาท 

                   โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3) ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 4. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ 
(บริเวณสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแห่งใหม่) ขนาดบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ชนิดท่อ PVC. ชั้น 13.5 ลึก 100.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 23 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที ่ 1 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6) งบประมาณตั้งไว้ 330,000.- บาท 
คงเหลือ 330,000.- บาท  จึงขอโอนลดจำนวน 112,000.- บาท 

                   โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2)     ค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10        บ้าน
ร้องขุ่น (ภายในซอย 19 ฝั่งนิอรนิเวศน์)   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตรตามรูปแบบรายละเอียด
การก่อสร้างของเทศบาลตำบลสันปูเลยกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 หน้า 253 ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 112,000.-บาท 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.3.4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction)       
        แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
        เป็นเงิน 8,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 485,600.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 8,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บาท เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้า 19 ข้อ 51 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่        13 
มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 8,000.-บาท   

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 



๘ 

 

 

 4.3.5 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED    
          ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.-บาท 

 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ  477,600.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3,300.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/
นาที)  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.-บาท เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 17 ข้อ 
45 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จำนวน 3,300.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.3.6 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction)       
        แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง 
        เป็นเงิน 16,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 474,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 16,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.-บาท        เป็นเงิน 
16,000.-บาท เพื่อใช้ในงานนิติการ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 19 ข้อ 51 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ 
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จำนวน 16,000. -
บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 



๙ 

 

 

4.3.7 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1)   จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 24,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 458,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 24,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000.-บาท เพื่อใช้
ในงานนิติการ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้า 4 ข้อ 7 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 24,000.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.3.8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2)   จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 32,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 434,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 32,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000.-บาท เพื่อใช้
ในงานประชาสัมพันธ์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 5 ข้อ 8 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 32,000.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

4.3.9 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก)          
        จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 24,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 402,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 24,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000.-บาท เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 7 ข้อ 12 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่จำนวน 24,000.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 

 
4.3.10 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
          ชนิด Network แบบท่ี 2) จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 27,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 378,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 27,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน 27,000.-บาท เพื ่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้า 19 ข้อ 49 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 27,000.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

4.3.11 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนเนอร์ แบบท่ี 2)  
          จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 16,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 351,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 16,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที ่ 2 จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเง ิน 16,000.-บาท เพื ่อใช ้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้า 22 ข้อ 57 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 16,000.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.3.12 ครภุัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีสำนักงาน)  จำนวน 5 ตัว ตัวละ 1,980.-บาท             
          เป็นเงิน 9,900.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 335,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 9,900.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ตัวละ 1,980.-บาท จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 
9,900.-บาท เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 
9,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
- ขนาดเก้าอ้ี 58x64x95 ซม. 
- ที่นั่งและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยพีวีซี 
- ปรับ สูง-ต่ำได้ 
- ขาเก้าอ้ี 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน 
(ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการของพนักงาน เจ้าหน้าที ่ สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม
ประหยัดงบประมาณ และไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้) 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 



๑๒ 

 

 

4.3.13 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์)  
          จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 700.-บาท  เป็นเงิน 2,100.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 325,400.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2,100.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 700.-บาท เป็นเงิน 
2,100.-บาท เพ่ือใช้ในงานสังคมสงเคราะห์  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 22 ข้อ 59 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที ่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 
2,100.-บาท  

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 

 
4.3.14 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction)       
          แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
          เป็นเงิน 8,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 323,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 8,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่า
คร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์และอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  จ ัดซ ื ้อ เคร ื ่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( lnk Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บาท เพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 19 ข้อ 51 ฉบับเดือน
มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน 8,000.-บาท 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
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4.3.15 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2) จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 32,000.-บาท 
                                        โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 4,800,000.- บาท 
คงเหลือ 315,300.-บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 32,000.-บาท   

    

      โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
32,000.-บาท เพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 5 ข้อ 8 ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที ่ 13 มีนาคม 2566) ขอรับโอนมาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 
32,000.-บาท 

ประธานฯ   - สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มตทิี่ประชุม - เห็นชอบ     11     เสียง 

     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
     งดออกเสียง  1    เสียง 
        
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ - พรุ่งนี้ที่หมู่ที่ 8 ให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า เวลา 9:00 น และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ฝากยื่นหนังสือ 
เรื่องประปาป่าฮวกชำรุด 

ส.ท. วสันต ์ - เรียนท่านประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ผมได้มาประชุม ขอทุกท่านดูรายงาน
การประชุมที่หน้าแรก สมาชิกครบ 12 คนแต่ไม่มีชื่อผม  

ส.ท.เชิดศักดิ์ - เรียนท่านประธานฯ ตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเพราะว่าชื่อนี้จะไปซ้ำกันแล้วพอดีชื่อของ
ทางด้านรองประธานสภาแต่ลืมไม่ทราบว่าอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่หรือไม่ผมก็ได้ตรวจรายงาน
ตามที่ผลรายงานผ่านไปชื่อของว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สุดาจันทร์ ไม่มีก็พึ่งได้มาเห็น อยากจะให้
แก้ไขในตรงนี้ก่อน ในส่วนของชื่อ ส.ท. สุภาพ นามสกุลผิดขอเปลี่ยนด้วย 

ส.ท. วสันต ์ - ขอขอบคุณทางหมู่บ้านฝ้ายทองที่ได้ส่งรถแบคโฮทำในส่วนของการขุดลอกลำเหมืองทั้งสาย
ตอนนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันก่อนได้คุยกับท่านนายกว่าปี 2567 หมู่ที่ 4 ได้
งบประมาณโครงการแสนกว่าบาท โครงการในส่วนที่ไปสำรวจวันก่อนซอย 13 ซอยน้ำย้อย ผม
นึกว่าท่านนายกจะนำเรื่องเข้ามาในวันนี้แต่ไม่มีซึ่งตรงนั้นประชากรอยู่ประมาณ 30 กว่าหลัง 
ต่างจากที่ผ่านมาบางพื้นที่มีบ้านแค่ 3-4 หลัง แต่มีถนนเข้าแต่ตรงนี้บ้าน 30 กว่าหลังไม่มีขอ
ฝากด้วยนะครับ 

ส.ท. นิรันดร์ - เรียนท่านประธาน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเลขาฯ คนใหม่ซึ่งเมื่อกี้ได้นั่งคุยกันที่ห้องกิจการ
สภาเกี่ยวกับระเบียบที่รายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะแก้ในตรงนี้จาก
เมื่อกี้ที่ท่านประธานถามว่ารับรองรายงานประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาแต่การตรวจบันทึกการ
ประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน สุดท้ายจะลงที่ท่านประธาน ระเบียบว่าด้วยการ
ประชุมสภาที่ท่านประธานลงนามตรวจบันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยจะต้องติด
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ประกาศในเทศบาลเพื่อพี่น้องประชาชนจะเข้ามาดูมาอ่าน ผมยกตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
3 นายสุบิน ยังมีหลายเรื่องที่ยังผิดอยู่เพราะวันนั้นผมนำเสนอแล้วว่าครั้งหน้าคงจะไม่มีแล้ว 
จากนี้ไปเรามาว่ากันด้วยระเบียบข้อบังคับอย่างเดียวจะไม่ทวงอะไรแล้วเพราะหลายต่อหลาย
ครั้งที่เคยนำเสนอต่อไปนี้มีหลายเรื่องสามารถดูได้ 
- เรื่องโต๊ะกราบพระรัตนตรัยมันกลับด้านขอให้แก้ไขโดยด่วนมันไม่เหมาะสมอาจจะพลาดพลั้ง
ไปได้ว่ากันต่อไป จะเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท่านจะต้องเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยใน
สถานที่ห้องประชุม 
- ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกเมื่อการประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 66 ที่ผ่านมาที่ได้
นำเสนอในเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละหมู่บ้านว่าขอให้มีการส่งชื่อที่ท่านนายก
ขอให้แต่ละหมู่บ้านส่งชื่อเข้ามาหมู่บ้านละ 2 ท่าน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านนายกได้
รีบออกหนังสือเพราะว่าเหลือเวลาอีก 1 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณเพราะฉะนั้นรายชื่อต้องเข้า
มาก่อนเดือนตุลาคมฝากนายกได้ทำหนังสือถึงท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเรื ่องให้ส่งรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้ามา 

ส.ท. จรัสพงษ ์ - เรียนท่านประธานขอฝากเรื่องหนังสือที่ ส.ท.วสันต์ ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกฯขอให้
ดำเนินการเป็นการเร่งด่วนด้วยเพราะว่าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน 

ประธานฯ  - ในส่วนของป่าฮวกนั้นชาวบ้านก็ได้ทักท้วงมาท่านนายกก็ได้ทราบเรื่องแล้ว 
ส.ท. ปวริศา - เรียนท่านประธานฯ จากที่ได้พูดคุยกับทางทีมผู้ใหญ่บ้านทางผู้ใหญ่บ้านได้ฝากท้วงติงเรื ่อง

การตัดหญ้าเพราะว่าทุกวันนี้ได้ช่วยกันตัดเอง ทางเทศบาลได้แจ้งว่าหาคนมาตัดไม่ทราบว่าไป
ในทางใดเพราะว่าทางผู้ใหญ่เป็นคนมาตัดหญ้าเอง 

ส.ท. บรรพจน ์ - เรียนท่านประธาน ขอแจ้งเกี่ยวกับการที่ กสทช ได้มาตัดสายโทรศัพท์ที่เป็นสายเสียแต่ทีนี้ได้
ไปตัดสายกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านทำให้กล้องวงจรปิดใช้งานได้ตัวเดียว ตรงบริเวณประปา
ส่วนไปทางทิศใต้ทางที่เป็นชุมชนเยอะ ๆ ใช้งานไม่ได้เกรงว่าจะเกิดอันตราย เกิดโจรกรรมขึ้นได้ 
ฝากเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกได้ทำการซ่อมแซมด้วย 

ส.ท.นิรันดร์  - เรียนท่านประธานฯ ขอสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับเอกสารของหมู่ที่ 1 ส่งมาหรือยัง เรื่อง
ระบบประปาหมู่บ้านครั้งก่อนเคยคุยกับคณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการเคยแจ้งความ
ประสงค์ว่าปัญหาตัวนี้ที่เกิดขึ้นที่รู้สึกว่าเป็นถังแตกหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิด แต่ถ้าตรงนี้
เป็นกรณีเรื่องความจำเป็นและสุ่มเสี่ยงต่อการใช้น้ำ และพบเองก็เคยได้รับเคยพูดกับผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 และคณะกรรมการถ้าในเรื่องนี้มีหนังสือส่งมาถึงเทศบาลผมจะช่วยดำเนินการดำเนิน
เรื ่องให้ครั ้งก่อนได้ฝากท่านประธานมายังท่านนายกว่าถ้าเรื ่องที ่เป็นเร่งด่วน แทงค์น้ำ         
เป็นไฟเบอร์กลาสในตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนให้ชาวบ้านได้ก็จะเป็นเรื่องที่ด ีเพราะว่าปัญหาการใช้น้ำ
อุปโภคบริโภคเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ประธานฯ - หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง 
นายกฯ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านขอบคุณทุกท่านที ่มีความห่วงใยและคอยช่วย

ประสานพี่น้องชาวบ้านมายังเทศบาลตระหนักเป็นอย่างดีว่าสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ี
น้องชาวบ้านเป็นหน้าที่ของเทศบาลต้องบรรเทาให้ได้ บางครั้งอาจจะไม่ทันหรือติดขัดบางสิ่ง
บางอย่างก็จะได้ถือโอกาสนี้ชี้แจงไปพร้อมเดียวกัน 
- ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ส.ท. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สุดาจันทร์ ตรงนี้ท่านไม่ต้องกังวลว่าไม่ทัน
อย่างที่บอกว่า 1. ตอนแรกให้ไปหมู่บ้านละ 2 โครงการ ของหมู่ 4 ได้ประมาณ 400,000 
บาท อีกโครงการหนึ่งที่จะให้ช่างไปสำรวจ แล้วตรงที่ถนนตรงนั้นจะทำรางน้ำเพื่อระบายน้ำ
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ไม่ให้น้ำขังตรงประตูด้านทิศตะวันตกไม่ให้น้ำขังที่วัดยางทอง พอไปลงหน้างานประเมินออก
มาแล้วถ้าทำรางระบายทางจะเหลือพื้นที่แค่ 10 ซม. เพราะฉะนั้นช่างก็เลยเสนอความเห็นมา
ว่าตรงนี้เราจะให้เหมือนเดิมแต่ต้องปรับแผนทำเป็นถนน ยกตัวถนนให้สูงน้ำที่มันขังเพราะว่า
ถนนมันเป็นแอ่งตรงประตูพอดี 
- ประการที่ 1 เงินจะได้คืนทุกบาททุกสตางค์อยู่แล้วถ้าไม่ทันรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่วิสามัญ 
เดือนกันยายนมีแน่นอนอยู่แล้วต้องทำในปีงบประมาณนี้แน่นอน ส่วนในซอย 13 นั้นต้องไป
เช็คดูว่าอยู่ในแผนหรือยังถ้าอยู่ในแผนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจถ้าทำได้ก็จะทำเลยเพราะว่า
รอบต่อไปนี้เราจะใช้งบเทศบัญญัติเพิ่มเติมใช้ในกรณีที่เงินมันล้นบัญชีตอนนี้จะเพิ่มบัญชีแล้ว
ตอนนี้เหลืออีก 1 ล้านกว่าบาทจะเต็มแล้วถ้าล้นบัญชีเราก็จะมีแผนทำหลายๆ อย่าง  
- ประการที่ 2 เงินที่เหลือจ่ายก็จะนำมารวมที่นี่ทั้งหมดโดยเฉพาะโครงการที่เราโอนจากหมู่ 1 
ไปหมู่ 3 โอนจากหมู่ 5 เป็นหมู่ 5 โอนจากหมู่ 14 ไปหมู่ 10 เงินมันยังเหลืออยู่ประมาณอีก 
418,000 บาท แต่ทำไม่ทันเพราะว่ามันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถนนที่จะทำมันเกี่ยวพันกับ
หน่วยงานอื่นไหม ถนนนั้นเป็นที่สาธารณะหรือยังเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้หมู่บ้านทุก
หมู่บ้านจะได้ตามสิทธิ์ทุกอย่างแต่อาจจะมากน้อยต่างกันในรอบนี้จะหาทางเพราะได้คุมปริมาณ
เงินปริมาณงานอยู่ที่บอร์ดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงก็จะหาทางให้จนได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นรอบต่อไปนี้ หลังจากวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างจะลงสำรวจเป้าหมายทางฝ่ายกิจการ
สภาผมสั่งว่างวดนี้ต้องให้หมู่ 4 นะถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันทำไม่ทันถ้าทำแบบลวกๆ 
เกิดผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้มีปัญหาอีกขอให้เข้าใจตามนี้ทุกท่านทุกหมู่บ้านท่านสบายใจได้ถ้า
ผมยังอยู่ตรงนี้จะเกลี่ยจะกระจายมากน้อยตามจำนวนประชากรและมีค่ากลางเรียบร้อยสบายใจ
ได้ไม่ทันรอบนี้ก็มีรอบหน้าผมมีแผนอยู่แล้วรอบนี้มันถึงวันนี้แต่รอบหน้าเราจะเปิดวิสามัญ
แน่นอนเพราะจะต้องเตรียมเทศบัญญัติเพิ ่มเติมกับงบเหลือจ่ายเพราะฉะนั้นผมได้พูดกับ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วว่าคงจะปรับปรุงแผนเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ลงในพื้นที่ ณ ปัจจุบันนี้ยังมี
หมู่บ้านใดที่คิดว่ายังเดือดร้อนใหม่หรือความเดือดร้อนที่เรายังไม่เคยเจอมันเกิดขึ้นใหม่หรือเกิด
ขึ้นมานานแล้วแต่เราหาไม่เจอตั้งแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าก่อนวันที่ 10 ถ้าเป็นไปได้ผมจะปรับปรุง
แผนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาใช้สำหรับ 2 อย่าง 2 งบประมาณ 2 เทศบัญญัติเพิ่มเติมและเงิน
เหลือจ่ายเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านเสนอเข้ามาอันไหนเร่งด่วนเราก็จะ จัดทำรับรองว่าความ
เป็นธรรมมีแน่นอนไม่เลือกที่รักมักที่ชังแน่นอน 
- ขออนุญาตเอ่ยนามขอตอบคำถามท่าน ส.ท.นิรันดร์ ผมตั้งใจไว้วันที่ 31 ที่จะมีประชุมไม่แน่ใจ
ว่าในเวทีนี้จะมีผู้ใหญ่บ้านเข้ามาทั้งหมดไหม ผมจะได้เกริ่นให้ฟังก่อน อธิบายให้ฟังก่อนผมจะมี
การประชุมผู ้ทรงคุณวุฒิกับยุติธรรมตำบล ในวันที ่ 31 เวลา 13.30 น.ในตอนนั้นจะมี
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมด้วยจะได้ถือโอกาสนี้พูดเรื่องนี้ด้วย วันที่ 30 อบรมสัมมนากฎหมายตอน
เช้าว่าด้วยเรื่องการปราบปรามทุจริต ตอนบ่ายว่าด้วยเรื่องวินัย ส่วนในวันที่ 31 ว่าด้วยเรื่อง
ของจะรายงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิกับยุติธรรมตำบล และก็ท้ังหมดรายงานการทำงานในรอบปีที่
ผ่านมารวมทั้งเสนอเทศบัญญัติที่เราได้ผ่านสภาวันนี้ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้รับรู้รับทราบ ทุก
คนก็จะได้รับทราบทิศทางที่เราจะพัฒนาปี 67 เป็นยังไง เรื่องของทั้งหมู่ 4 และหมู่ 1 เหมือน
อย่างที่ท่าน ส.ท.นิรันดร์ พูด ผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นเกี่ยวกับแท้งแตก ที่ป่าฮวกมี อยู่ 2 เรื่อง 
เรื่องที่ 1 คือเรื่องการใช้ที่ที่ประปาตรงนั้นผมรับรู้แค่ว่าประปาป่าฮวกที่เป็นยังไงขอท่านปลัดฯ
ช่วยชี้แจงให้หน่อยว่าที่ตรงนั้นมีปัญหาอะไร 

 



๑๖ 

 

 

ปลัดเทศบาล - เรียนท่านประธานสมาชิกสภาผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นที่ดินประปาที่ได้รับ
บริจาคจากเอกชนหมู่ที่ 1 มีอยู่ 2 แปลง แปลงที่ 1 ระบุลงในโฉนดว่าให้เป็นทางสาธารณะคือที่
ตรงนั้นเป็นที่เอกชนจัดสรรขายแล้วก็กันที่ส่วนหนึ่งให้เป็นทางสาธารณะภายหลังมามีการ
บริจาคอีกแรงหนึ ่งอีก 25 วา ซึ ่งจะให้ทำประปารวมกับแปลงที ่ 1 แต่เป็นคนละแปลง
วัตถุประสงค์คือให้ทำประปาเอา 2 แปลงรวมกันทำระบบประปาในที่นี้ในทางปฏิบัติใน ทาง
กฎหมายใน ทางระเบียบที่ระบุวัตถุประสงค์ทางสาธารณะถ้าการจะเข้าไปใช้ประโยชน์เป็น
ประปาจะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพการใช้ประโยชน์ทำเรื่องผ่านที่ดินขึ้นไปซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร
ส่วน อีกแปลงหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนโอนให้เทศบาลแต่แปลงนี้ผมได้แนะนำไปแล้ว
ว่าให้ระบุในโฉนดไปเลยว่าให้เป็นประปาสาธารณะซึ่งถ้าเป็นประปาสาธารณะในหมู่บ้านถ้ามี
งบประมาณเทศบาลสามารถเข้ามาไปใช้ได้เลยโดยแจ้งให้นายอำเภอเพ่ือทราบอย่างเดียวโดยไม่
ต้องขออนุญาตเหมือนที่ประปาหมู่ 8 ที่ระบุไปว่าให้อุทิศให้เป็นที่ประปาหมู่บ้านซึ่งสามารถเข้า
ไปใช้ประโยชน์ได้เลย กรณีนี้ถ้าจะเอางบไปลง 1.จะต้องเปลี่ยนสภาพแปรงเดิมให้เป็นประปา
ก่อน 2.ถ้าได้รับอนุญาตแล้วถึงค่อยนำเอางบประมาณไปลงในที่ 2 แปลงรวมกันนี้ขั ้นตอน
ตอนนี้ก็คืองบประมาณคงยังตั้งไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ขอเปลี่ยนสภาพที่ดิน อยากฝากทาง
ท่านรองประธานสภาซึ่งเผื่อจะได้นำไปชี้แจงให้กับกรรมการประการหมู่บ้านได้ทราบด้วย 

ส.ท. บรรพจน ์ - เรียนท่านประธานในตรงนี้จะใช้เวลานานไหม พอดีผมได้รับการประสานเรื่องนี้มาตั้งแต่จะโอน
ที่ ไปโอนที่ที่ดินชาวบ้านได้ถามว่าใช้เวลานานไหมในการทำเรื่องเปลี่ยนแปรสภาพที่ดิน 

ปลัดเทศบาลฯ  - มันเป็นขั้นตอนของกรมที่ดิน ทางนิติกรจะเริ่มเสนอเรื่องขึ้นไป 
นายกฯ   - ประเด็นที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นเรื่องใหม่ที่กำลังร้องเข้ามาในวันนี้ 
ส.ท.รุ่งนภา - เรียนท่านประธานฯ พอดีตัวนี้ที่ส่งเอกสารเข้ามาได้เขียนคำร้องไปแล้วประมาณ 2 อาทิตย์ 

ที่ว่าขอซ่อมแซมพอดีวันนี้มีเอกสารนี้ติดตามมา ที่ประปาเก่าที่ชำรุดตอนนี้ 
นายกฯ   - ท่านปลัดในตรงนี้สามารถซื้อทดแทนได้ไหม 
ปลัดเทศบาล  - เป็นถังสำเร็จรูปหรือเป็นทางที่ก่อสร้างไว้ 
นายกฯ   - เป็นถังไฟเบอร์ เป็นวัสดุ 
ปลัดเทศบาล - ถ้าเป็นวัสดุก็จะซื้อเป็นครุภัณฑ์ แต่ถ้ากรณีเร่งด่วน ต้องให้ช่างเข้าไปสำรวจประเมินราคาก่อน 

ส่วนการดำเนินการใช้งบประมาณก็จะใช้ตามขั้นตอนตามระเบียบ 
นายกฯ - เรียนท่านประธานฯ ตอบคำถามของ ส.ท.จรัลพงษ์ ทั้งหมดทั้งหมู่ 4 หมู่ 1 ตอบไปชัดเจน

แล้ว  
- ตอบคำถามของ ส.ท.บรรพจน์ เดี ๋ยวจะเร่งให้ทาง 1.กองช่างไปสำรวจตรวจสอบดูจะให้
ผู้รับเหมาผู้ประกอบการเรายังอยู่ในระยะประกันอยู่ก็คงต้องขอความร่วมมือจากทางผู้รับเหมา
เชื่อมต่อให้ใหม่เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตชี้แจงทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่าที่ต้องตัดสินใจร่วมกันว่า
ทำไมต้องตัดสายสื่อสารถ้าไม่ตัดก็เหมือนทุกที ทำ MOU ไป 3 ครั้ง พอตัด  เสร็จค่อยมาไล่
เคลียร์เป็นทีละสายไปทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ ก็มันเป็นผลประโยชน์ของเขาแต่สิ่งนี้มันคนละความ
เดือดร้อนอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของหมู่ที่ 7 ซึ่งกำลังอยู่ในประกันเดี๋ยวจะให้กองช่างไปสำรวจ
ตรวจสอบแล้วจะให้ผู้รับจ้างผู้รับเหมามาดำเนินการต่อให้ 
- ตอบคำถาม ส.ท.ปวริศา เรื่องตัดหญ้าขออนุญาตชี้แจงทุกท่านรับรู้รับทราบนโยบายตอนนี้คน
ตัดหญ้าเป็นจ้างเหมา 4 คน ตัดทั้งตำบลเนื้อที่ 11,800 ไร่ ใช้ 4 คน เพราะฉะนั้นจะไปตัดทุก
ซอกทุกซอยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วก็เลยใช้สายหลักเพราะฉะนั้นสายหลักสายใดที่คนตัดหญ้า
เข้าไปไม่ถึงถ้าท่านคิดว่าถนนเส้นนี้มีคนสัญจรฝากท่านแจ้งมายังเทศบาลด้วย แต่ว่าคนตัดหญ้า 






